

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม	สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>๑. คณะทำงาน(จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) พิจารณากลับกรองโครงการ</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>คณะอนุกรรมการกลับกรองอาจแต่งตั้งพวกพ้องหรือตนเองเป็นคณะทำงานฯ ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อนและความไม่โปร่งใสในการพิจารณา</p>	ต่ำ	จัดทำทะเบียนรายชื่อพร้อมประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่าง ๆ ที่จะเชิญมาเป็นคณะทำงานให้สอดคล้องตามความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิกับประเด็นที่พิจารณา	ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อพร้อมประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่จะเชิญมาเป็นคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ทุนที่ประชาชนสามารถขอตรวจสอบได้
<p>๒. คณะอนุกรรมการกลับกรอง(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) พิจารณาผลการกลับกรองโครงการจากคณะทำงาน</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้พิจารณาโครงการกับผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน</p>	ต่ำ	คู่มือแนวปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) รวมถึงการแสดงตนว่าเป็นผู้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตลอดทุกขั้นตอนในการพิจารณาจัดสรรทุน	มีการจัดทำคู่มือในการพิจารณาจัดสรรทุน คู่มือแนวปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(COI) รวมถึงการแสดงตนว่าเป็นผู้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตลอดทุกขั้นตอนในการพิจารณาจัดสรรทุน
<p>๓. คณะอนุกรรมการบริหาร พิจารณานุมัติ</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>การใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลในการพิจารณากลับกรองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับทุนรายใดรายหนึ่งทั้งทางตรงและทางอ้อม</p>	ต่ำ	๓.๑ จัดทำแนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานก่อนการปฏิบัติงาน	ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยแต่ละคณะทำงานฯ นำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
	ต่ำ	๓.๒ เปิดเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานต่อสาธารณะ(ที่เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	มีการแสดงผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับ การสนับสนุนประจำปี ของกองทุนฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารฯ บนหน้าเว็บไซต์